

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source : ข่าวสด		50216939
Date : 16 พ.ค. 2550	Page : 14	No :

เผื่อระวังเด็กเกรียกสอบแอดมิชชั่น

จากกรณีเกิดเหตุเศร้าสลด นายจิรัฐฐากรณ์ สุขเกษมพงศ์ หรือต้น อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 248 บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งพลาดหวังจากการสอบแอดมิชชั่นเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงตัดสินใจแขวนคอเสียชีวิต เมื่อเย็นวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีเด็กฆ่าตัวตายจากการพลาดหวังในระบบกลางการรับ นิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ว่า มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้มีการติดตามดูแลเด็กอาจมีลักษณะต้องเผื่อระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็กที่ตั้งความหวังสูง เมื่อพลาดหวังก็เกิดความเครียดและเด็กที่อยู่ในข่ายนี้มีจำนวนมาก ซึ่งเด็กที่อยู่ในข่ายเหล่านี้ครูจะต้องให้การเอาใจใส่อย่างมาก และทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง แต่จริงการศึกษาที่มีทางเลือกให้แก่เด็กพอสมควร แต่ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะเราไม่ทราบข้อมูลและไม่สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจากนี้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ขอฝากครู อาจารย์ทุกท่านว่าหากพบเด็กที่มีลักษณะดังกล่าว ให้ประสานไปยังผู้ปกครองของเด็ก เพื่อร่วมกันดูแลใกล้ชิด เชื่อว่าจะทำให้แก้ปัญหาได้มากขึ้น

นายวิจิตร ศรีสุขอาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าเป็นที่น่าเสียดายกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะถือว่าเด็กเป็นคนที่เรียนเก่ง ซึ่งขณะนี้ก็ติดตามอยู่ว่าสาเหตุจริงๆ นั้นเกิดจากอะไร ถ้าสาเหตุเกิดจากระบบการสอบคัดเลือก เด็กก็ยังสอบติดคณะยอดนิยม แต่ไม่เข้ามหาวิทยาลัยก็เด็กเลือกอันดับ 1 เท่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าสาเหตุเกิดจากระบบการสอบคัดเลือกตามที่ถูกมองเข้าใจ ก็ต้องกลับมาปรับปรุงระบบและแนว เพื่อไม่ให้เด็กที่ผิดหวังและหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายอีก

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวว่า เข้าใจที่ครอบครัวของเด็กออกมาต่อว่าระบบการคัดเลือก เพราะอยู่ในช่วงเสียใจ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหลักการระบบแอดมิชชั่นเป็นระบบการคัดเลือกที่ดีในขณะนี้ ซึ่งต้องการให้เด็กสนใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้น และเป็นระบบที่ให้ความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ยอมรับว่าระบบนี้ก็ยังมีข้อเสียที่เพิ่งนำมาใช้ได้ไม่นาน เด็กอาจจะยังไม่คุ้นเคย